

สสค.ชวนครู-พ่อแม่ลูก ร่วมแคมเปญ หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชินี กระตุ้นการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

นำเสนอเมื่อ : 29 มี.ค. 2560

ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า “สสค. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชวนผู้ปกครองและคุณครูร่วมแคมเปญ “หนังสือเดินทาง...ตามรอยพระราชินี” (the King's Journey Learning Passport) กระตุ้นทักษะศตวรรษที่ 21 ให้เด็กเยาวชนไทย “สนุก รู้ สนุกคิด สนุกทำ” โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เขาใจและเขาถึง “ศาสตร์ของพระราชินี ในหลวงรัชกาลที่ 9” ผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เชื่อมโยงกับคุณธรรม องค์กรความรู้ และหลักในการใช้ชีวิต

“หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชินี ถือเป็นประตูแห่งโอกาสการเรียนรู้ที่มีชีวิต ถูกออกแบบให้สอดแทรกไปด้วย “คำถามท้าทาย” ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิชาการจากโครงการความร่วมมือของสสค.กับองค์การ OECD เครือข่ายครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูสอนดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่กลุ่มพ่อแม่ลูก ครูลูกศิษย์และสถานศึกษา ที่จะสามารถไขประโยชน์จากหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชินี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน ให้ “สนุก รู้ สนุกคิด สนุกทำ” ตามกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning: Head Heart Hand:3H) เพราะหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชินีได้ถูกออกแบบให้ส่งเสริม การคิด การสร้างแรงบันดาลใจ และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21”

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพียงแชร์ภาพถ่ายพร้อมข้อความบรรยายสั้นๆในหัวข้อ “เปิดเทอมใหญ่ ชวนเด็กไทยเรียนรู้ตามแนวคิดพระราชินี” แล้วโพสต์ที่ Quality Learning Foundation 100 ทานแรกจะได้รวมในงานเปิดตัว ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45 พร้อมรับหนังสือเล่มพิเศษภายในเปิด “ตัวหนังสือเดินทาง...ตามรอยพระราชินี” วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ เวทีกลางเอเทรียม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีท่านแรกในประเทศไทย และนายยอดหทัย วีศรีคำ หรือครูไซ่ ครูคณิตศาสตร์สุดแนวที่เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเอนเตอร์เทน รวมแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากหนังสือเดินทางฯ พร้อมคู่มือพ่อแม่ นอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการในห้องประชุม Meeting room 1 ให้ร่วมเรียนรู้กันตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมนี้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทีมสื่อสารสาธารณะ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

กิจกรรมแสร้งภาพถ่ายในหัวข้อ
“ปิดเทอมใหญ่ชวนเด็กไทย
เรียนรู้ตามแนวคิดพระราชฯ”



ชมสอนให้นักเรียนใช้ของอย่างประหยัดเหมือนในหลวง



โฟลได่ภาพนี้ที่เพจ
Quality Learning Foundation



100 ท่านแรกจะได้รับโอกาสร่วมในงานเปิดตัว “หนังสือเดินทาง เรียนรู้ตามรอยพระราชฯ”
พร้อมรับหนังสือฉบับพิเศษในวันงานด้วย

